

VĨNH BIỆT MỘT NHÂN CÁCH LỚN CỦA DÂN TỘC



Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

VĨNH BIỆT MỘT NHÂN C

Dù biết sinh lão bệnh tử là quy luật, dù biết thời gian của tạo hóa là vô hạn còn thời gian của mỗi người thì luôn hữu hạn, vậy mà nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, hàng chục triệu trái tim của người Việt Nam như thắt lại, đau buồn và tiếc thương vô hạn. Trái tim của “người đốt lò đặc biệt” đã ngừng đập nhưng những gì ông đã làm và để lại cho đất nước, cho nhân dân là rất vĩ đại. Ông là con người của nhân dân, con người của lịch sử, là người cộng sản trung kiên, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lên một tầm cao mới...

Mấy tháng trước, có nhiều thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư. Nhiều người quan tâm, hỏi thăm nhau, ai cũng cầu mong ông luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, tiếp tục công cuộc xây dựng và chinh đốn Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Lần này, nghe tin ông mất, nhiều người bàng hoàng không tin, chỉ mong là như những lần trước, ông chỉ vào bệnh viện khám rồi về... Vậy mà, đó lại là sự thật. Một ngày quá đau buồn với dân tộc Việt Nam. Một mất mát, một sự tổn thất quá lớn, một sự tiếc thương vô hạn không gì diễn tả được với một vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng rất giản dị, sâu sắc, quyết liệt, luôn vì nước vì dân.

Nhớ lại năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Ngày 4-5-2016, Tổng Bí thư làm việc tại Khánh Hòa, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hôm đó, Tổng Bí thư thân mật bắt tay từng người, thăm hỏi tình hình và lắng nghe chăm chú báo cáo của lãnh đạo tỉnh. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến các kiến nghị, đề xuất của tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Kết luận số 53-KL/



● Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi cuộc sống nhân dân xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

TW của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư lưu ý, mặc dù Khánh Hòa đạt tốc độ phát triển khá nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Do đó, Khánh Hòa cần tìm mọi cách khai thác, phát huy cho được các tiềm năng, lợi thế, quy hoạch phát triển toàn diện, tập trung phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế đổi rừng, kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo... Tổng Bí thư cho rằng, cần sắp xếp, ưu tiên việc gì làm trước, việc gì làm sau. Cùng với nguồn lực Nhà nước, Khánh Hòa cần coi trọng và huy động các nguồn lực trong xã hội, các thành phần kinh tế, trong nước và nước ngoài, để tập trung cho đầu tư phát triển.

Những chỉ đạo ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được lãnh đạo tỉnh tiếp thu

và hiện thực hóa bằng những hành động quyết liệt, cụ thể. 6 năm sau, ngày 28-1-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 09 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây thực sự là món quà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc định vị tỉnh trong tương quan so sánh với vùng và cả nước, mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cao hơn hết đó là sự tin tưởng, mong muốn và kỳ vọng của Tổng Bí thư đối với tỉnh Khánh Hòa - vùng đất nhiều

tiềm năng, lợi thế. Cũng tại buổi làm việc hôm ấy, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Khánh Hòa không nên chạy theo chiều rộng, dàn trải, mà phải có trọng tâm, trọng điểm. Để phát triển du lịch, Khánh Hòa cần quan tâm xây dựng môi trường thân thiện, xây dựng con người văn minh, duyên dáng, lịch thiệp, có nét văn hóa riêng, bản sắc riêng. Đồng thời, muốn phát triển du lịch thì phải ổn định, vì vậy Khánh Hòa cần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế biển... Tuy không có nhiều lần quay trở lại Khánh Hòa, nhưng Tổng Bí thư vẫn luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho Khánh Hòa. Tình cảm và sự kỳ vọng của Tổng Bí thư chính

là động lực để toàn quân, toàn dân Khánh Hòa trong nhiều năm qua đã nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để đưa Nghị quyết số 09 đi vào cuộc sống bằng nhiều hành động thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc, với mục tiêu sẽ đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Có thể thấy, trong bất cứ cuộc làm việc nào, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ray rứt, trần trụi và quyết tâm làm bằng được, đó là chỉnh đốn Đảng mà cụ thể là phòng, chống tham nhũng, suy thoái biến chất của đảng viên, nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân.

ÁCH LỚN CỦA DÂN TỘC



● Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng kẹo cho các cháu tại Trường Mẫu giáo Trường Sa.



● Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho gia đình chính sách xã Diên Điện.



● Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên chiến sĩ trên tàu Lý Thái Tổ.

đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường.

Và hơn ai hết, Tổng Bí thư chính là hình mẫu của lối sống giản dị, khiêm nhường. Ông trải lòng: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đốn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc làm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tổng Bí thư cũng nhiều lần nhấn nhủ: “Tự điều chỉnh mình”, “phải luôn luôn tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức... bất luận hoàn cảnh nào cũng không động lòng tham, không ham hố vật chất, quyền lực”. Theo ông, đó chính là “cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương như thế. Ông đã “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” bằng sự gương mẫu của bản thân và gia đình, bằng sự quyết liệt, nói đi

Là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã từng bước đưa công cuộc phòng, chống tham nhũng trở thành phong trào với câu nói nổi tiếng: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.

Đọc lại các bài viết của Tổng Bí thư mới thấy sự nhức nhối trong ông, một người luôn toát lên ý chí đấu tranh chống hủ hòng, thoái hóa, biến chất và tấm lòng trọng nghĩa tình, nhân ái của người đảng viên. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, ngày 15-

10- 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhen ngòi lúc đọc bài phát biểu bế mạc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về một số khuyết điểm lớn cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước. Ông ray rứt vì vẫn còn đó tình trạng một số nơi, một số thời điểm niềm tin của nhân dân với Đảng bị giảm sút; ray rứt vì tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, phức tạp; ray rứt vì nhiều vụ án lớn thời điểm đó gây tổn thất lớn, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế... Và rồi

chính ông là người đã nói đi đôi với làm, đã đưa công cuộc phòng, chống tham nhũng lên một tầm cao mới với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, làm một cách rất bài bản, thuyết phục”.

Thực tế cho thấy, thông qua đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì Đảng mạnh hơn, kỷ luật kỷ cương được tăng cường, lòng tin của người dân vào Đảng, chế độ được nâng lên. Nhắc đến việc xử lý kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn

mạnh: “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Nhìn nhận việc xử lý kỷ luật cán bộ là bài học đắt giá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe

đôi với làm trong điều hành, là người cắm lái vững vàng, đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho cuộc chiến sinh tử để bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Giờ thì trái tim của “người đốt lò vĩ đại” đã ngừng đập. Nhưng những gì ông đã làm, đã cống hiến, lịch sử sẽ muôn đời ghi nhớ. Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người con của nhân dân, một nhân cách lớn, một lãnh tụ kiệt xuất, luôn vì Đảng, vì nước, vì dân...

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIỜNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21-7-1954 - 21-7-2024)

Mốc son lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam

Quá trình đàm phán gay go, quyết liệt kéo dài 75 ngày đêm với 31 phiên họp, việc ký kết Hiệp định Giơnevơ là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiệp định Giơnevơ là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước.

ĐÀM PHÁN GAY GO, QUYẾT LIỆT

Thế giới đầu những năm 1950, trong xu thế hòa hoãn, các nước lớn bắt đầu thỏa hiệp, muốn giải quyết các xung đột và chiến tranh bằng thương lượng hòa bình. Ngày 25-1-1954, Hội nghị Ngoại trưởng các nước Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp họp tại Béclin (Đức); ngày 18-2-1954, các bên thỏa thuận sẽ triệu tập Hội nghị quốc tế ở Giơnevơ (Thụy Sĩ) để giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hòa bình ở Đông Dương với sự ủng hộ của nhiều nước lớn.

Ngày 26-4-1954, Hội nghị Giơnevơ khai mạc và bàn về một giải pháp chính trị ở Triều Tiên. Đây cũng là thời điểm quân và dân ta chuẩn bị kết thúc thắng lợi đợt 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ; quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm lâm vào tình thế nguy khốn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, các nước phương Tây vẫn chưa chấp nhận sự tham gia hội nghị của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 1-5-1954, Quân đội nhân dân Việt Nam mở đợt tấn công cuối cùng vào Điện Biên Phủ. Trước thất bại không thể cứu vãn, ngày 2-5-1954, Anh, Pháp, Mỹ thông báo qua Liên Xô chấp nhận sự có mặt chính thức của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị. Ngày 7-5-1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Một ngày sau, ngày 8-5-1954, hội nghị bắt đầu thảo luận về vấn đề Đông Dương.

Thành phần tham dự hội nghị gồm 9 bên: Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia. Đại diện lực lượng kháng chiến Pathet Lào và Khmer Itsarak tuy đã có mặt ở Giơnevơ nhưng không được các đoàn phương Tây chấp nhận cho tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 8-5-1954 đến 19-6-1954): Ngoài việc trao đổi chương trình nghị sự, các đoàn trình bày lập trường



● Hội nghị Giơnevơ năm 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương (ảnh tư liệu).

của mình về giải pháp cho vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Đoàn Pháp do Ngoại trưởng Bidault làm trưởng đoàn, phát biểu chỉ giải quyết vấn đề quân sự, không đề cập vấn đề chính trị và tách vấn đề Lào, Campuchia ra khỏi vấn đề Việt Nam. Phát biểu này được Mỹ ủng hộ. Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn yêu cầu phải có sự tham dự của đại diện Chính phủ kháng chiến Lào và Campuchia. Ngày 10-5-1954, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu, đưa ra lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với nội dung chủ yếu là: Yêu cầu đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, vấn đề Lào và vấn đề Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Trung Quốc, Liên Xô ủng hộ lập trường của Việt Nam. Trưởng đoàn Trung Quốc Chu Ân Lai đưa ra 2 điều kiện để lập lại hòa bình ở Đông Dương: Pháp chấm dứt chiến tranh; Mỹ chấm dứt can thiệp vào Đông Dương. Trưởng đoàn Liên Xô - Bộ trưởng Ngoại giao Molotov đề nghị lập Ủy ban giám sát quốc tế gồm các nước trung lập. Tại phiên họp lần thứ 4, Trưởng đoàn Liên Xô đề nghị thảo luận về phương án của Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau 4 phiên họp rộng, Chủ tịch hội nghị - Ngoại trưởng Anh Eden yêu cầu họp hẹp. Trưởng đoàn Liên Xô đề nghị vấn đề quân sự, chính trị và vấn đề 3 nước sẽ bàn song song. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Liên Xô, Trung Quốc đồng ý. Anh và Pháp tán thành, Mỹ đành phải chấp nhận. Ngày 25-5-1954, trong phiên họp hẹp, Trưởng đoàn Việt Nam Phạm Văn Đồng đưa ra 2 nguyên

tắc cho vấn đề đình chiến: Ngừng bắn hoàn toàn trên toàn cõi Đông Dương; điều chỉnh vùng trong mỗi nước, trong từng chiến trường trên cơ sở đất đổi đất để mỗi bên có những vùng hoàn chỉnh tương đối rộng lớn thuận lợi cho quản lý hành chính và hoạt động kinh tế. Đại diện các bộ tư lệnh có liên quan nghiên cứu tại chỗ những biện pháp ngừng bắn để chuyển tới hội nghị xem xét và thông qua. Ngày 27-5-1954, đoàn Pháp đồng ý lấy đề nghị của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm cơ sở thảo luận, đề nghị đại diện của hai bên gặp nhau ở Giơnevơ để bàn việc chia ranh giới khu vực tập trung quân ở Đông Dương. Cùng ngày, đoàn Trung Quốc đưa ra 6 điểm về vấn đề quân sự như: Ngừng bắn hoàn toàn và cùng một lúc ở 3 nước Đông Dương; thành lập Ủy ban kiểm soát quốc tế gồm các nước trung lập nhưng chưa đề cập tới giải pháp về mặt chính trị.

Ngày 29-5-1954, sau 4 phiên họp toàn thể và 8 phiên họp cấp trưởng đoàn, Hội nghị Giơnevơ ra quyết định: Ngừng bắn toàn diện và đồng thời; đại diện 2 bên gặp nhau ở Giơnevơ để bàn về bố trí lực lượng theo thỏa thuận đình chiến, bắt đầu bằng việc phân vùng tập kết quân đội ở Việt Nam.

Nhìn chung, do lập trường giữa các đoàn có khoảng cách khá lớn, chủ yếu là do lập trường hiếu chiến của các nước phương Tây tham gia hội nghị nên các cuộc đàm phán tiến triển rất chậm. Ngày 12-6-1954, nội các Thủ tướng Laniel do phái chủ chiến chi phối bị Quốc hội Pháp đánh đổ. Ngày 19-6-1954, Mendès France lên cầm quyền, hứa với Quốc hội Pháp trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đây là sự kiện quan trọng góp phần phá vỡ bế tắc, thúc đẩy đàm phán tiến triển.

Giai đoạn 2 (từ ngày 20-6-1954 - 10-7-1954): Trong giai đoạn này, hầu hết các Trưởng đoàn về nước báo cáo, chỉ có Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở lại. Các Quyền Trưởng đoàn tổ chức các cuộc họp hẹp và họp Tiểu ban Quân sự Việt - Pháp bàn vấn đề tập kết, chuyển quân, thả tù binh và việc đi lại giữa hai miền. Vấn đề phân định vĩ tuyến tại Việt Nam trở thành nội dung đàm phán chính với các hoạt động gấp gáp, trao đổi quan điểm của các bên. Nhìn chung, các cuộc họp hẹp ở Giơnevơ trong giai đoạn này không có tiến triển gì đáng kể.

Giai đoạn 3 (từ ngày 11 đến 21-7-1954): Trong 10 ngày cuối của hội nghị đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi tay đôi, tay ba hoặc nhiều bên giữa các Trưởng đoàn. Các phiên họp chủ yếu đàm phán, thỏa thuận về phân chia vĩ tuyến làm ranh giới tạm thời; thông qua các văn kiện, kể cả các điều khoản thi hành Hiệp định. Cuối cùng là phiên họp toàn thể bế mạc hội nghị.

Đàm phán về phân chia vĩ tuyến rất căng thẳng. Pháp kháng kháng vĩ tuyến 18, Việt Nam kiên quyết vĩ tuyến 16. Phải đến phiên họp chiều tối 20-7-1954, các bên mới đi đến thỏa thuận lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Thời hạn 2 năm tổng tuyển cử cũng như các hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam, Lào và Campuchia và các vấn đề khác đều là sự giằng co giữa các bên.

Ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Lào, Campuchia kết thúc. Các văn bản được ký kết tại hội nghị, gồm: 3 hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia; 1 bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị; 2 bản tuyên bố riêng của đoàn Mỹ và đoàn Pháp ngày 21-7-1954; các công hàm trao đổi giữa Việt Nam và Pháp.

Trải qua 75 ngày đêm đàm phán với 31 phiên họp, trong đó có các phiên họp toàn thể, phiên họp cấp trưởng đoàn cùng nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Giơnevơ đã được ký kết với các nội dung: Thỏa thuận chung cho 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia: Công nhận và tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương: Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước; đình chỉ chiến sự trên toàn cõi Đông Dương; Pháp rút quân khỏi lãnh thổ 3 nước, Quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Lào và Campuchia; không có căn cứ nước ngoài và không liên minh quân sự với nước ngoài; tổng tuyển cử ở mỗi nước; không trả thù những người hợp tác với đối phương;

XEM TIẾP TRANG 10



NHÂN LÊN SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT

Kỳ cuối: ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TẬP HỢP NHÂN DÂN

(Tiếp theo Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 19-7)

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, 20 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức 323 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ già làng, người có uy tín tiêu biểu; hơn 1.400 cuộc thăm hỏi các chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán tôn giáo. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thực hiện 246 cuộc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... cho hơn 4.600 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Riêng giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng hơn 10.000 phần quà, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng chúc mừng các cơ sở thờ tự, tổ chức tôn giáo nhân dịp các ngày lễ trọng; hỗ trợ và tặng hơn 20.000 phần quà, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng cho người dân các huyện miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài ra, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Hàng năm, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức hơn 500 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý từ 50 đến 80 vụ việc; tham gia 500 - 600 vụ hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84%. Qua giám sát, các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, khắc phục

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo... Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết:

góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước, lợi ích của cộng đồng, tạo niềm tin trong nhân dân.

- **Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên thời gian qua?**

- Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai thực hiện ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Điển hình như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phong trào "Đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa"... Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và triển khai 200 mô



hình điểm về khu dân cư tự quản, trong đó có hơn 30 mô hình đạt hiệu quả cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng mỹ quan đô thị. Ngoài ra, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng, hiến hơn 110.000m² đất và vật tư các loại để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương thủy lợi, sửa chữa trường học... Đồng thời, thực hiện 132 mô hình về hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi; giúp nhau đổi ngày công lao động; ủy thác vay tín chấp nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội... góp phần giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thông qua công tác vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", các phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", Chương trình "Nối vòng tay lớn"... Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động quà, tiền với tổng trị giá hơn 116 tỷ đồng. Từ số tiền này đã hỗ trợ xây mới 1.300 nhà và sửa chữa 2.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng hàng ngàn suất quà Tết, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, người cao tuổi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mua sắm phương tiện sản xuất, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển...

Đặc biệt, trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa tình đồng bào sâu nặng một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng, triển khai các hoạt động chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 102,9 tỷ đồng và nhiều máy móc, trang thiết bị y tế có giá trị phục vụ công tác phòng, chống và điều trị Covid-19...

- Trong thời gian tới, Mặt trận có giải pháp gì nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa đồng chí?

- Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng ta. Vì vậy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện vai trò là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo đó, Mặt trận các cấp thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực và quá tải cho cơ sở; tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đồng thời, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện sát với tình hình thực tế, liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của người dân.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có trình độ, năng lực, có uy tín, đạo đức; gắn bó với cơ sở, gần dân, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu dân; dám phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân... Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Xin cảm ơn đồng chí!

☐ LY VĂN DUNG (Thực hiện)



● Lãnh đạo Mặt trận thị xã Ninh Hòa trao nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo trên địa bàn thị xã.

Gieo mầm thiện lành



● Cô Trần Thị Kim Thanh dạy toán cho học sinh.

Nằm dưới chân đèo Rù Rì (TP. Nha Trang), mấy chục năm nay, chùa Kim Sơn đã trở thành nơi ươm mầm hy vọng, gieo con chữ cho nhiều lớp học sinh nghèo, mồ côi. Và như dòng suối mát lành, các sư cô trong chùa lại tiếp tục lan tỏa việc thiện đến những bệnh nhân, người nghèo qua các bữa cơm chay miễn phí.

○ LY DUNG



● Lớp dạy may cho các em ở chùa Kim Sơn.

LỚP HỌC TỪ TÌNH YÊU THƯƠNG

Từ trung tâm TP. Nha Trang, theo Quốc lộ 1, vừa qua cầu vượt đèo Rù Rì, men theo con đường nhỏ, chúng tôi tìm đến chùa Kim Sơn (thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang). Ngôi chùa rộng rãi, yên tĩnh với những lối đi nhỏ trải đá, ngập tràn bóng cây xanh.

Bước đến dãy nhà cấp 4 thoáng mát nằm góc phải của chính điện chùa, chúng tôi nghe tiếng đọc bài ê a vang lên. Khác với những lớp học ở trường, ở các lớp này, các bạn nhỏ có độ tuổi khác nhau, học chương trình khác nhau ngồi chung một lớp.

Căn phòng dành cho học sinh lớp 3, 4, 5 có 5 dãy bàn với 11 học sinh. Chúng tôi ấn tượng với 3 em có khuôn mặt giống nhau. Theo lời giới thiệu của cô giáo, 3 em là chị em ruột gồm: Nguyễn Cẩm Tú (16 tuổi), Nguyễn Phi Hùng (14 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (13 tuổi) ở phường Vĩnh Hòa (Nha Trang), là những học sinh mới nhập học hồi tháng 5. Nước da ngăm đen, đôi mắt sáng, Hùng kể, bố mẹ em làm thợ hồ, ở nhà thuê nên tiền kiếm được chỉ đủ nuôi ăn; còn từ nhỏ 3 chị em ở nhà tự học, không có điều kiện đến trường. Năm ngoái, có người bạn giới thiệu nên em biết tới chùa Kim Sơn.



● Tình nguyện viên bếp ăn Thiện Tâm phát cơm chay miễn phí cho người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Sau khi xin phép, được cha mẹ đồng ý, 3 chị em lên đây học. “Học ở đây chúng em rất vui vì có bạn. Em đang học chương trình lớp 3. Các cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng em cách làm người, biết chào hỏi người lớn, giúp đỡ em nhỏ...” - Hùng khoe.

Lớp bên cạnh dành cho các em từ mầm non đến lớp 2, được chia thành 2 dãy. Một bên dành cho các em ở độ tuổi mầm non, lớp 1 tập viết chữ cái; một bên dành cho các em quá tuổi học lại kiến thức lớp 1. Trong lớp học, cô giáo Trần Thị Kim Thanh đang hướng dẫn cho 2 em đã ở độ tuổi thanh thiếu niên các phép tính 2 con số. Dường như đoán được sự tò mò của chúng tôi, cô Kim Thanh giải thích: “Đây

là em Đạt 17 tuổi, em Hiệp 15 tuổi. Các em đang học chương trình lớp 1. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em theo cha mẹ đi làm từ sớm, không được học hành đầy đủ nên vào đây phải học lại từ đầu. Riêng Hiệp còn có 2 em ruột cũng học chung trong lớp này”. Ở đây, hầu hết các em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lo chạy ăn từng bữa nên không chăm lo được việc học hành của con; có em mồ côi từ khi mới sinh ra, có em bị chậm phát triển không theo kịp chương trình ở trường phải gửi vào đây. Thương hoàn cảnh các em nên gần 15 năm qua, cô luôn cố dạy cho các em biết con chữ để sau này đỡ khổ hơn.

Theo lời kể của sư cô Thích Nữ Lệ Nhật, lớp học tình

thương tại chùa Kim Sơn được mở từ năm 1995. Ban đầu, lớp học chỉ dựng tạm bằng tranh tre, nhưng nay đã được xây dựng khang trang. Có những thời điểm, lớp học hơn 100 em nhưng những năm gần đây, các gia đình có điều kiện hơn nên cho các em theo học ở trường. Nhà chùa dạy từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu để xóa mù chữ cho các em. Sang bậc THCS, gia đình em nào có điều kiện thì cho các em tiếp tục theo học tại các trường của xã.

Đúng 9 giờ, tiếng trống vang lên, hơn 40 học sinh của 2 lớp học tình thương chùa Kim Sơn như ong vỡ tổ, ùa ra sân chơi. Xen lẫn trong tiếng hót líu lo của những chú chim trên cành cây là tiếng vui đùa, tiếng nói cười râm ran đầy hạnh phúc của các bạn nhỏ nơi đây.

TIẾP SỨC CHO NHỮNG MÀNH ĐỜI

14 giờ, lớp học may nằm chùa bắt đầu. Cũng là những gương mặt thân quen của lớp văn hóa buổi sáng, mỗi em ở lớp may được dạy giáo trình khác nhau dựa vào thời gian theo học và kỹ năng từng em.

Sau khi lớp học ổn định, cô Bùi Thị Bích Hợp - giáo viên lớp may đến từng bàn kiểm tra, hướng dẫn cách may, ráp đồ. Cô Hợp kể, cô tự nguyện làm giáo viên dạy may cho các em ở chùa đã gần 20 năm, chứng kiến số phận của các em từ khi bước vào lớp đến khi ra nghề, có công việc nuôi sống bản thân, gia đình; có em còn quay lại phụ cô dạy may cho đàn em lớp sau. Dừng lại một chút, cô Hợp nhắm mắt, đã có gần 40 học sinh ở đây ra nghề được nhận vào làm ở Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Xí nghiệp May Khatoco hoặc

các cơ sở may mặc của người dân. Theo cô Hợp, ban đầu lớp chỉ có vài máy may, máy vắt sổ cũ. Nhưng nhờ sư cô đi xin nơi này, nơi kia nên giờ lớp có gần chục máy may; kim chỉ, phụ liệu may cũng khá đa dạng để các em thực hành.

Thành thạo ráp túi vào áo sơ mi, em Lê Thị Lê Mai (17 tuổi) khoe: “Em theo học lớp may được 4 năm. Hiện giờ đã may được áo, quần. Em đã tự may được cho mình 2 bộ đồ mới. Dự định khi đủ 18 tuổi, em sẽ xin đi làm ở các xí nghiệp để có tiền phụ gia đình và tiết kiệm sau này tự mở cửa hàng may”. Từng là cựu học sinh của chùa, chị Trần Thị Xuân Hiếm (sinh năm 1993, xã Vĩnh Lương) chia sẻ, do bố mẹ quá nghèo, không có tiền cho con học ở trường nên gửi chị theo học ở chùa. Hơn 7 năm vừa học chữ vừa học may, chị đã có tay nghề thành thạo và xin vào làm tại một công ty may ở TP. Nha Trang với thu nhập 4 triệu đồng/tháng và nhận sửa đồ thêm ở nhà vào buổi tối. Vào Chủ nhật hoặc ngày lễ, chị Hiếm quay lại chùa để dạy nghề cho các lớp đàn em. “Tôi luôn biết ơn sự nâng đỡ của các sư cô, của cô giáo đã cho tôi biết con chữ và học nghề để nuôi gia đình. Tôi mong muốn các em có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được mọi người quan tâm, chia sẻ như vậy”, chị Hiếm nói.

ÂM TÌNH BẾP ĂN THIỆN NGUYỆN

Đều đặn mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, các tình nguyện viên của bếp cơm chay miễn phí Thiện Tâm ở đường Trần Quý Cáp (Nha Trang) có mặt từ sớm để chuẩn bị các suất cơm cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn. Bếp ăn do các

XEM TIẾP TRANG 10

Bà CHU THỊ PHƯƠNG NGA - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương: Nhiều năm qua, chùa Kim Sơn đã có những hoạt động thiết thực đồng hành với cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, chăm lo, góp phần thực hiện an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Các sư cô của chùa Kim Sơn còn duy trì lớp học tình thương, lớp học may và tìm việc cho các em là con của hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bếp chay miễn phí tặng cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn... Chùa còn vận động phật tử, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ và trao tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn nhân các ngày lễ, Tết hàng năm. Ngoài công tác từ thiện, chùa thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của chính quyền, MTTQ địa phương; chùa còn xây dựng nhiều mô hình hiệu quả do UBMTTQ Việt Nam xã phát động như: “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Thu gom vỏ lon, vỏ chai, giấy vụn gây quỹ “Vì người nghèo””...

**NHIỀU TIẾT MỤC
ẤN TƯỢNG**

Hội thi năm nay có sự tham gia của 9 đoàn NTQC đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố, cùng đoàn NTQC Hội Cựu chiến binh tỉnh. Các đoàn đã mang đến hội thi hơn 310 ca sĩ, diễn viên không chuyên và gửi tới khán giả 48 tiết mục ca, múa, nhạc, tiểu phẩm có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; truyền thống anh hùng dân tộc; khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, hải đảo Việt Nam; ngợi ca tinh thần lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc... Những nội dung trên được các đoàn thể hiện dưới những phong cách nghệ thuật đa dạng, mang màu sắc âm hưởng nghệ thuật dân gian đương đại, được dàn dựng theo phong cách hiện đại, sôi nổi. Cũng có nhiều tiết mục sử dụng hoàn toàn chất liệu âm nhạc truyền thống tuồng, đờn ca tài tử, bài chòi...

Ở đó, khán giả được thưởng thức những tiết mục mang màu sắc văn hóa núi rừng cao nguyên qua phần thi diễn của đoàn NTQC huyện Khánh Sơn với màn múa độc lập "Tiếng vọng đại ngàn" cùng tiết mục đơn ca "Đàn đá đêm nay". Đoàn NTQC huyện Khánh Vĩnh cũng gây ấn tượng mạnh với những tiết mục: "Tiếng đàn goong lú", "Bập bùng đêm hội Raglai", "Lên cao nguyên đi anh"... Với thể mạnh về nghệ thuật dân gian, dân tộc, đoàn NTQC thị xã Ninh Hòa tạo ấn tượng qua tiết mục múa độc lập "Hương quê", trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Hai đoàn NTQC huyện

NHỮNG SẮC MÀU NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG

Từ ngày 17 đến 19-7, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh diễn ra Hội thi Nghệ thuật quần chúng (NTQC) tỉnh lần thứ 17. Các đoàn mang đến chương trình thi diễn những tiết mục đa dạng màu sắc văn hóa nghệ thuật, thể hiện được thế mạnh của mỗi đơn vị, địa phương.



● Tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Vạn Ninh biểu diễn.

Ông ĐẶNG QUỐC VĂN - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Thời gian qua, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Hội thi NTQC được tổ chức định kỳ nhằm đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Trước khi diễn ra hội thi cấp tỉnh, ở nhiều địa phương đã tổ chức hội thi cấp huyện, tạo nên phong trào tập luyện, biểu diễn văn nghệ sôi nổi ở các xã, phường, thị trấn.

Cam Lâm và TP. Cam Ranh lại mang đến chương trình nhiều tiết mục có nội dung về biển đảo, Trường Sa - Hoàng Sa như: "Đá Trường Sa", "Tổ quốc Trường Sa", "Sóng biển" (Cam Lâm), "Truyền thuyết Hoàng Sa - Trường Sa", "Yết Kiêu thời đại Hồ Chí Minh", "Gần lắm Trường Sa" (Cam Ranh). Các ca sĩ, diễn viên không chuyên đến từ huyện Vạn Ninh với chương trình nghệ thuật thể hiện sự hào hùng, tự hào về truyền

thống đất nước: "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Non sông ngàn năm gấm vóc", "Cội nguồn đất Việt"... Đặc biệt, tiết mục ca cảnh bài chòi "Trong tôi có Đảng soi đường" nhận được nhiều thiện cảm từ các thành viên Ban Giám khảo. Đoàn NTQC TP. Nha Trang gây ấn tượng với khán giả ngay từ tiết mục "Nha Trang - Khánh Hòa theo chân Bác". Màn song tấu đàn tranh "Để Mị nói cho mà nghe" cũng được khán giả yêu

thích. "Đây là lần đầu tôi được xem nhiều đoàn NTQC biểu diễn như vậy. Chương trình của các đoàn đều có sự đầu tư dàn dựng công phu, trang phục đẹp. Các ca sĩ, diễn viên thể hiện tương đối tốt phần thi của mình", bà Nguyễn Thị Xinh (thị trấn Diên Khánh) cho biết.

GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Hội thi NTQC tỉnh diễn ra 2 năm một lần. Đây là dịp để những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật đánh giá, nhìn nhận lại phong trào NTQC của các địa phương, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Thông qua hội thi còn giúp phát hiện những tài năng nghệ thuật để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở. "Suốt

những ngày qua, các thành viên trong đoàn NTQC của huyện đã tích cực dàn dựng, tập luyện chương trình tham gia hội thi với nội dung tư tưởng phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức, năng lực của địa phương. Sau khi hoàn thành phần thi diễn, chúng tôi cũng nhìn nhận ra được những vấn đề để có thể phục vụ khán giả tốt hơn", bà Nguyễn Thị Kim - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin huyện Khánh Sơn cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, hội thi năm nay, các đoàn NTQC đã mang đến những tiết mục có chất lượng nghệ thuật tốt thông qua việc sử dụng nhiều tác phẩm mới với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, địa phương và đơn vị mình. Nhiều chương trình và tiết mục đã thể hiện được ý tưởng dàn dựng sáng tạo, độc đáo. Đặc biệt, nhiều đoàn cho thấy sự quan tâm đến vốn văn hóa nghệ thuật dân gian, dân tộc thông qua việc thể hiện các tiết mục mang màu sắc nghệ thuật truyền thống, bản sắc văn hóa xứ Trầm Hương. Qua hội thi cho thấy những tín hiệu tích cực từ phong trào văn hóa nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị, từ đó tiếp thêm động lực để những ca sĩ, diễn viên không chuyên ở cơ sở duy trì, nuôi dưỡng đam mê và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

□ **GIANG ĐÌNH**

Cục Di sản văn hóa:

ĐỒNG Ý THỎA THUẬN THIẾT KẾ BẢN VẼ TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH THÀNH CỔ DIÊN KHÁNH

Ngày 19-7, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý Các dự án phát triển tỉnh - chủ đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh cho biết, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã có văn bản đồng ý về việc thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh), bao gồm 12 hạng mục.

Cụ thể, tu bổ, tôn tạo, phục hồi tuyến thành đất (hoàn thiện

phần còn lại để tạo tuyến khép kín, gồm 6 đoạn tại các phía: Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc, sát cổng Nam, sát cổng Bắc); xây dựng tuyến đường lát gạch thè bên ngoài ranh giới bảo vệ phía trong thành; xây dựng 3 bãi đỗ xe; xây dựng 2 khu vệ sinh công cộng (tại tiểu công viên số 1 và số 3). Đồng thời, Cục Di sản văn hóa cũng thống nhất việc xây dựng cầu bắc qua hào nước ở cổng Bắc; xây dựng 5 tiểu công viên tại các góc thành; tôn tạo,

chỉnh trang cầu cổng Đông, Tây, Nam; tôn tạo, xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho hộ thành hào, hệ thống thu gom nước thải; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu vực phía trong thành; nạo vét bùn đất, vệ sinh lòng hào và mái hào, chống thấm thành hào và đáy hào; xây dựng 1 trạm bơm; tôn tạo cây xanh dọc một bên của tuyến đường ranh giới bảo vệ phía trong thành.

Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp,

hướng dẫn chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá di tích theo quy định nhằm bảo tồn tối đa các yếu tố gốc, giá trị lịch sử của di tích. Cục Di sản văn hóa lưu ý việc phục hồi tuyến thành đất và nạo vét, chống thấm hào ưu tiên phương pháp thủ công, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới (máy ủi, máy đào), nhất là tại các vị trí gần cổng thành, góc thành. Đối với việc tôn tạo các gò đất tại tiểu công viên, các vị trí trồng cỏ tại mái gò, quá trình thi công không làm dốc phẳng và tạo ra cung tròn hoàn chỉnh (tránh gây ra ý kiến trái chiều về cấu trúc vốn có của các góc thành), mà cần tạo thành các mái dốc bám

theo đường đồng mức tự nhiên, chỉ san gạt cục bộ để tôn trọng tối đa địa hình hiện trạng...

Ngoài ra, quá trình dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công và thi công các hạng mục của dự án cần có sự giám sát của cán bộ chuyên môn khảo cổ nhằm kịp thời để xuất bổ sung việc thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc phát hiện, xử lý hiện vật khảo cổ (nếu có) theo quy định. Đồng thời, các cơ quan liên quan tại địa phương chịu trách nhiệm đối với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

□ **MẠNH HÙNG**



Chung tay làm sạch bãi biển Đại Lãnh

Tờ mờ sáng một ngày Chủ nhật, tại bờ biển xã Đại Lãnh, khi mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc hơn 30 học sinh mặc áo đồng phục in dòng chữ nhóm “Môi trường xanh” đã tất bật đi dọc bờ biển để thu gom rác. Những đôi chân nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt nhặt rác, sau đó gom vào túi đựng, cứ miệt mài đi từ điểm này đến điểm khác.

Nhóm “Môi trường xanh” do thầy Nguyễn Thanh Phong, giáo viên Trường Tiểu học Đại Lãnh thành lập vào tháng 9-2022. “Tôi và các bạn hay xuống bãi biển của xã tắm hàng ngày. Chúng tôi thấy mỗi ngày, sóng biển cuốn theo rác từ nhiều nơi khác về. Đặc biệt, vào cuối tuần, rác dồn lại, nếu không dọn sẽ khiến bờ biển mất đi mỹ quan và môi trường. Ngoài ra, nhiều du khách đến Đại Lãnh khen bờ biển đẹp, thơ mộng, nhưng lại chưa sạch vì rác thải nhiều. Từ đó, tôi cùng với nhóm bạn và một số học sinh tổ chức thu gom rác để làm sạch bờ biển”, thầy Phong chia sẻ.

Với tình yêu biển, mong muốn góp sức để làm sạch bờ biển quê hương, hơn 2 năm nay, nhóm “Môi trường xanh” gồm những em học sinh trên địa bàn xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đều đặn mỗi tuần 1 lần tổ chức thu gom và xử lý rác thải. Nhờ đó, bờ biển kéo dài gần 3km ngày càng thêm sạch.



● Học sinh trong nhóm “Môi trường xanh” thu gom rác thải dọc bờ biển Đại Lãnh.

Ban đầu nhóm chỉ có khoảng 10 thành viên. Khi thầy Phong chia sẻ hoạt động của nhóm lên mạng xã hội, nhiều phụ huynh, học sinh và bạn bè hưởng ứng nên đến nay nhóm đã tăng lên hơn 40

thành viên, trong đó có hơn 30 thành viên hoạt động thường xuyên, chủ yếu là học sinh cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn xã Đại Lãnh. Cứ đều đặn 5 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong nhóm “Môi

trường xanh” bắt đầu nhặt rác tại bãi biển. Nhiều người đi biển thấy việc làm ý nghĩa cũng hưởng ứng, cùng dọn rác rất nhiệt tình. Em Đoàn Đăng Khôi (học sinh Trường Tiểu học Đại Lãnh) tham gia

nhóm “Môi trường xanh” từ những ngày đầu tiên chia sẻ: “Việc dọn rác không chỉ làm sạch bờ biển mà còn giữ cho môi trường trong lành. Vì thế, em đã nói cho nhiều bạn trong lớp, trong xóm biết để tham gia. Vào nhóm, chúng em không chỉ thu gom rác mà còn được tham gia các trò chơi bổ ích, tạo gắn kết giữa mọi người. Thấy Phong nói với chúng em rằng, mục tiêu của cả nhóm không chỉ làm sạch các bãi biển ở địa phương mà còn muốn gửi thông điệp giữ gìn vệ sinh môi trường biển đến tất cả mọi người. Mỗi người một chút ý thức để cùng chung tay bảo vệ môi trường ngày càng sạch đẹp hơn”.

□ MẠNH HÙNG

Ông NGUYỄN LÊ NGỌC TOÀN - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết: Nhóm “Môi trường xanh” hoạt động rất tích cực, có trách nhiệm đã tác động đến ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều người đi tắm biển cũng đã hưởng ứng việc làm ý nghĩa này. Xã cũng cử lực lượng dân quân tự vệ cùng tham gia hỗ trợ cho nhóm.

KHÔNG TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỮ HÀNH, QUẢNG CÁO SẢN PHẨM DU LỊCH THAM QUAN ĐẢO BÌNH BA, BÌNH HƯNG

Sở Du lịch vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc không tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trên đảo Bình Ba, Hòn Chút - đảo Bình Hưng.

Theo văn bản của Sở Du lịch, tại Quyết định số 44 ngày 22-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba và

Hòn Chút - đảo Bình Hưng không tiến hành, phát triển các loại hình du lịch. Tháng 6-2022, Sở Du lịch đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch không được tổ chức, tiến hành hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Hòn Chút - đảo Bình Hưng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, một số công ty lữ hành vẫn tổ chức chương trình tour, quảng bá trên các trang mạng xã hội đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Bình Ba và

Hòn Chút - đảo Bình Hưng. Do đó, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương rà soát, không được tiến hành tổ chức các chương trình lữ hành, không quảng cáo các sản phẩm du lịch tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút - đảo Bình Hưng đến khách du lịch. Doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

□ THÀNH NGUYỄN

Công an tỉnh:

TỔ CHỨC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH



● Hướng dẫn kỹ năng bơi cho học sinh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn TP. Nha Trang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trại hè PCCC năm 2024 của đơn vị.

Tham gia lớp học bơi miễn phí khóa đầu tiên của hè năm 2024 có 26 học viên là học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Mỗi tuần 3 buổi, các em sẽ được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ dạy một số kỹ năng cơ bản, như: Kỹ thuật bơi ếch, bơi sải; hướng dẫn cách xử lý khi bị chuột rút, cách sơ cấp cứu đối với nạn nhân bị đuối nước. Lớp học tổ chức từ nay đến hết tháng 8-2024.

□ LAN PHƯƠNG

Vấn đề bạn đọc quan tâm

CÔNG BỐ QUY HOẠCH 2 PHÂN KHU CỦA KHU KINH TẾ VÂN PHONG

Chiều 19-7, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị công bố 2 quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) trong Khu Kinh tế Vân Phong, gồm: Phân khu 1 - Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn và Phân khu 2 - Khu du lịch núi Khải Lương. Cả 2 phân khu đều nằm trên địa bàn xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh).

Theo đó, Phân khu 1 có tổng diện tích hơn 10.000ha, trong đó khu vực đất tự nhiên hơn 4.911ha và vùng mặt nước biển hơn 5.089ha; dân số khoảng 8.000 người; tính chất là khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp, công viên cây xanh chuyên để, vui chơi giải trí... Phân khu 2 có tổng diện tích hơn 4.015ha, trong đó khu vực đất liền khoảng 1.865ha, vùng mặt nước biển hơn 2.150ha; dân số (quy đổi từ khách du lịch) khoảng 5.000 người; tính chất là khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng...

□ MẠNH HÙNG



● Một góc thôn Khải Lương, vị trí được quy hoạch xây dựng Phân khu 2.

Ban Dân vận Tỉnh ủy:

SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ TÔN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng 19-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận, tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp, ngành về công tác dân vận được nâng lên. Toàn tỉnh đã tiếp 959 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với 943 vụ việc; các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và xử lý 3.742 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ngoài ra, cấp ủy, chính

quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 6 tháng, toàn tỉnh đã xây dựng được 740 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

6 tháng cuối năm, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát

triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

□ C. VĂN

Diên Khánh:

HƠN 350 NGƯỜI THAM GIA DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG

Sáng 19-7, tại xã Diên Diên (huyện Diên Khánh), Ban tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng. Hơn 350 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, y tế, dân quân tự vệ, các đoàn thể của 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia diễn tập.

Nội dung diễn tập với tình huống giả định: Tại thôn Trung 3 (xã Diên Diên), trong lúc phát dọn nương rẫy, 4 người dân bất cẩn sử dụng lửa dẫn đến cháy lan vào rừng. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã huy động



● Nhiều lực lượng được huy động tham gia chữa cháy.

các lực lượng tham gia chữa cháy; tiến hành di dời dân, tài sản ra khỏi khu vực cháy, xử trí các trường hợp bị ngạt khói. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực

chữa cháy, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, tổ chức khắc phục hậu quả, xử lý môi trường...

□ THÁI THỊNH

RA MẮT MÔ HÌNH XE CHỮA CHÁY LƯU ĐỘNG ĐẦU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chiều 19-7, UBND Phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) tổ chức lễ ra mắt mô hình xe chữa cháy lưu động tại 17 tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, mô hình xe chữa cháy lưu động được thiết kế gồm: Xe máy, động cơ bơm nước, can nhựa, vòi phun nước chữa cháy và hệ thống giá đỡ được lực lượng chức năng phường tự thiết kế, vận hành. Tại mỗi điểm tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sẽ được trang bị một xe chữa cháy lưu động. Khi có sự cố về cháy nổ xảy ra trên địa bàn, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ triển khai xe chữa cháy lưu động cùng các đồ vật liên quan cơ động đến hiện trường dập lửa. Đây là



● Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Vĩnh Nguyên vận hành mô hình xe chữa cháy lưu động tại buổi ra mắt.

mô hình xe chữa cháy lưu động được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh, được triển khai thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", đủ khả năng xử lý

kịp thời, hiệu quả các vụ cháy ngay từ ban đầu, đồng thời ngăn chặn cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

□ THÀNH LONG

6 THÁNG, SỞ TƯ PHÁP CẤP GẦN 7.400 PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Chiều 19-7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm, chất lượng thẩm định văn bản được nâng cao; công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thay đổi tích cực; công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được chú trọng. Trong kỳ, sở đã giải quyết gần 7.400 phiếu lý lịch tư pháp 100% đúng hạn, trong đó có 59,1% hồ sơ trực tuyến. Toàn tỉnh hoàn thành số hóa và chuyển chính thức vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử - Bộ Tư pháp hơn 1,46 triệu dữ liệu; khai thác và cấp gần 27.500 bản sao trích lục hộ tịch; giải quyết hơn 5.400 trường hợp liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và gần 970 trường hợp liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 93,47%...

6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp sẽ tập trung xây dựng phần mềm thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông; nghiên cứu, ứng dụng AI trong một số lĩnh vực quản lý của ngành tại địa phương...

□ N.V

Tin văn

● Chiều 19-7, hưởng ứng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2024, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà cho hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở tại khu vực suối Xóm Hai, thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh). Kinh phí hỗ trợ xây 2 căn nhà hơn 162 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp. (H.Đ)

● Sáng 19-7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, hải đảo cho 80 ngư dân là chủ phương tiện, thuyền trưởng, người lao động khai thác thủy sản trên địa bàn TP. Nha Trang. Các ngư dân được tuyên truyền về: Tình hình Biển Đông và các vùng biển của Việt Nam; quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định... (N.T)

● Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), ngày 19-7, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vạn Ninh tổ chức tặng quà cho 15 gia đình có công với cách mạng ở xã Vạn Lương và thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh). Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm hiện vật và 1 triệu đồng tiền mặt. Tại các gia đình, đại diện Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đóng góp của gia đình người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (H.Dung)



● Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng quà cho gia đình có công với cách mạng ở huyện Vạn Ninh.

Bóng đá bãi biển Khánh Hòa mất dần vị thế?

Mới đây, tại Bình Định, Giải bóng đá bãi biển (BĐBB) vô địch quốc gia 2024 (diễn ra từ ngày 5 đến 15-7) đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng Đà Nẵng. Trong khi đó, đội bóng Khánh Hòa, “anh cả” của làng BĐBB quốc gia với 6 lần lên ngôi vô địch đã phải khá vất vả vượt qua đối thủ phong trào là đội TP. Quy Nhơn để giành hạng 3 chung cuộc.

Đây là lần thứ 5 BĐBB Đà Nẵng lên ngôi vương tại giải BĐBB vô địch quốc gia trong hành trình 15 năm kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức vào năm 2009. Nổi bật là trong 5 mùa giải gần đây (từ năm 2020 đến 2024), qua 4 lần tổ chức (năm 2021 không tổ chức vì dịch Covid-19), BĐBB Đà Nẵng đã có đến 3 lần vô địch, 1 lần giành vị trí á quân. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Khánh Hòa là địa phương có số lần lên ngôi tại giải BĐBB vô địch quốc gia nhiều nhất với 6 lần, Đà Nẵng 5 lần, tiếp đến là Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Với thành tích kể trên, ở môn BĐBB, Khánh Hòa vẫn được coi là “anh cả”. Tuy vậy, những năm gần đây, vị trí dẫn đầu của BĐBB Khánh Hòa đang bị Đà Nẵng vượt qua.

Tại Giải BĐBB vô địch quốc gia năm nay diễn ra ở Bình Định, với sự góp mặt của 5 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Quy Nhơn, Bình Định và Unifly Bình Dương, đội bóng Khánh Hòa chỉ giành được huy chương đồng, sau khi vất vả vượt qua đối thủ phong trào TP.



● Trận tranh hạng 3 giữa đội Khánh Hòa gặp đội TP. Quy Nhơn. (Nguồn: VFF)

Quy Nhơn trong trận tranh hạng 3. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, BĐBB Khánh Hòa chỉ đạt được thành tích huy chương đồng. Mùa giải năm 2023 được tổ chức tại Nha Trang, mặc dù chức vô địch vẫn ở lại trên mảnh đất xứ Trầm, thế nhưng nhà vô địch lại là Hai Trường Nha Trang, một đội bóng phong trào của tỉnh. Lần gần nhất đội tuyển BĐBB Khánh Hòa đăng quang chức vô địch giải quốc gia là năm 2018 và 2019, đó là thời kỳ đỉnh cao phong độ của các cầu thủ như: Trần Vinh Phong, Trần Ngọc Vinh Quý... BĐBB Khánh Hòa đang cho thấy sự xuống dốc; nguyên nhân khiến thành tích của đội tuyển tỉnh sa sút là do phong trào môn thể thao này ở tỉnh không còn mạnh như trước.

Cụ thể, vào cuối tháng 6, tỉnh tổ chức giải BĐBB nhưng chỉ có 4 đội bóng tham dự. Điều đáng nói, trong số 4 đội bóng chỉ có

TP. Nha Trang là địa phương ven biển, 3 đội còn lại đến từ huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và 1 đội là đại diện của doanh nghiệp. Theo một thành viên Ban tổ chức giải, giải năm nay có số lượng đội bóng tham dự ẻo uột nhất (năm 2022 có 8 đội, năm 2023 có 5 đội) và phải gần đến giờ chót mới đủ số đội để tổ chức giải. Mặc dù giải đấu đã có kế hoạch từ đầu năm, nằm trong hệ thống các giải thể thao phong trào tỉnh và được gửi về các địa phương để chuẩn bị, thế nhưng khi gần đến ngày tổ chức thi đấu, nhiều địa phương ven biển từ chối tham gia giải vì không có đủ lực lượng, hoặc kinh phí.

Sân chơi phong trào BĐBB đã không còn sức hút, kéo theo hệ quả là nguồn chất lượng vận động viên tuyển tỉnh cũng mất dần. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho thành tích của đội tuyển BĐBB tỉnh không còn như trước.

□ AN NHIÊN

MỐC SON LỊCH SỬ...

TIẾP THEO TRANG 4

trao trả tù binh và người bị giam giữ; thành lập Ủy ban liên hợp, Ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế.

Đối với riêng Việt Nam: Những điều khoản về đình chỉ chiến sự và lập lại hòa bình: Ngừng bắn, tập kết, chuyển quân được hai bên thực hiện trong thời hạn 300 ngày; chuyển giao khu vực, trao trả tù binh và thường dân bị giam giữ, đổi vùng, vấn đề mả mà quân nhân hai bên tham chiến. Những điều khoản về duy trì và củng cố hòa bình ở Việt Nam: Lập giới tuyến quân sự tạm thời ở vĩ tuyến 17 và khu phi quân sự (sông Bến Hải); không coi vĩ tuyến 17 là ranh giới chính trị hay lãnh thổ; cấm tăng viện nhân viên quân sự, bộ đội, vũ khí và dụng cụ chiến tranh khác vào Việt Nam; cấm xây dựng căn cứ quân sự mới; cấm hai miền không được gia nhập liên minh quân sự nào; cấm sử dụng mỗi miền để phục vụ cho bất kỳ chính sách quân sự nào. Những điều khoản chính trị: Vấn đề tổng tuyển cử để thống nhất đất nước; Hiệp thương hai miền vào tháng 7/1955, tổng tuyển cử vào tháng 7/1956; tự do chọn vùng sinh sống; trong khi chờ đợi không khủng bố, trả thù hay phân biệt đối xử với những người đã hợp tác với đối phương trong thời gian chiến tranh. Những điều khoản quy định việc tổ chức thi hành hiệp định: Ủy ban kiểm soát liên hợp, Ủy ban giám sát quốc tế trung lập.

Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cùng với Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Hiệp định Paris năm 1973 đã trở thành 3 văn kiện ngoại giao quan trọng nhất trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta.

Hiệp định Giơnevơ đánh dấu sự kết thúc một chặng đường trong quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ để đi tới độc lập tự do của dân tộc. Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế quan trọng. Lần đầu tiên các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được các nước lớn công nhận tại một hội nghị đa phương. Pháp và các nước tham gia hội nghị “cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam, Lào và Campuchia. Pháp buộc phải đình chỉ chiến sự và rút hoàn toàn quân đội khỏi lãnh thổ 3 nước Đông Dương.

Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, giải phóng miền Bắc nước ta, tạo điều kiện xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương lớn, vững mạnh cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Hiệp định Giơnevơ đã thể hiện bản lĩnh của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên tham gia vào một hội nghị đa phương trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều có mục tiêu và lợi ích riêng nhưng đoàn đàm phán của ta đã phát huy chiến thắng trên chiến trường, phát huy sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, kiên định về nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược để giành được những kết quả quan trọng trên bàn hội nghị.

□ T.K (Theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương)

GIEO MÂM...

TIẾP THEO TRANG 6

sư cô chùa Kim Sơn và một số mạnh thường quân chung tay thành lập được hơn một năm nay. Dù là cơm chay từ thiện nhưng nguyên liệu để nấu luôn được chọn lựa kỹ càng, tươi ngon. Các suất cơm đầy đủ các món canh, kho, xào và được thay đổi mỗi ngày. Hiện nay, bếp cơm chay miễn phí Thiện Tâm có hơn 20 tình nguyện viên, trong đó có 7 tình nguyện viên thường trực, hầu hết đã lớn tuổi song ai cũng vui khi được chung tay nấu những suất cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng dành tặng các hoàn cảnh khó khăn. “Mỗi ngày, bếp Thiện Tâm nấu khoảng 300 suất cơm, trong đó, hơn 200 suất được vận chuyển đến tặng cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh, số còn lại phục vụ cho người dân đến ăn tại bếp”, sư cô Thích Nữ Lệ Nhật cho biết.

Nhận hộp cơm chay còn nóng hổi từ tình nguyện viên bếp ăn Thiện Tâm, bà Lê Thị Khải (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) ríu rít cảm ơn. “Lúc khó khăn đau ốm, nhận được sự chia sẻ của mọi người, của bếp ăn Thiện Tâm, tôi rất xúc động”, bà Khải chia sẻ. Chống bị u bướu ở mắt điều trị tại bệnh viện hơn một tháng nay, ngày nào bà Khải cũng được nhận cơm chay từ bếp ăn Thiện Tâm, nhờ đó gia đình bà đỡ phần chi phí.

□ L-D

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang:

PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN BỊ VỠ THỦY TINH THỂ KÈM DỊ VẬT NỘI NHÃN

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nam Trung - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.M.H (12 tuổi, trú TP. Cam Ranh) bị vỡ thủy tinh thể kèm dị vật nội nhãn.

Bệnh nhân H. được gia đình đưa vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang khám trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng, nhạy cảm với ánh sáng, xuất hiện vệt trắng

bất thường trong mắt. Theo người nhà của bé H., trong lúc chơi đùa với dây cuốn lò xo trong đồ chơi, bé bị vật lạ bắn vào mắt. Sau chấn thương, thị lực của bé ngày càng suy giảm, kèm theo tình trạng đau nhức. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vỡ thủy tinh thể do chấn thương xuyên thủng kèm dị vật nội nhãn. Dị vật này nằm ở vị trí nguy hiểm, nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến

biến chứng nghiêm trọng cho mắt. Vì vậy, bác sĩ Nguyễn Nam Trung đã trực tiếp phẫu thuật cấp cứu khâu giác mạc lấy thủy tinh thể, lấy dị vật là một cọng kẽm dài 5mm, rộng 1mm trong mắt bệnh nhân. Sau 2 ngày phẫu thuật, tình trạng mắt của bé ổn định, thị lực được cải thiện đáng kể. Bệnh nhân được chỉ định theo dõi định kỳ để đảm bảo kết quả điều trị lâu dài.

□ C.ĐAN

Thời sự quốc tế

Bầu cử Mỹ 2024:

ÔNG DONALD TRUMP CHÍNH THỨC NHẬN ĐỀ CỬ CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA

Trong ngày làm việc cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 15 đến 18-7 (theo giờ địa phương) tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, ông Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi sau vụ bị ám sát hụt bằng súng tại thành phố Butler, bang Pennsylvania ngày 13-7 vừa qua, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, khẳng định ông đang tranh cử "để trở thành Tổng thống cho toàn bộ nước Mỹ chứ không phải cho một nửa nước Mỹ, bởi không có chiến thắng nào chỉ giành cho một nửa nước Mỹ". Để cập đến vụ việc vừa qua, ông cho rằng sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ cần phải được "chữa lành".

Về vấn đề kinh tế, ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng chỉ rõ nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt quy định về xe điện trong ngày đầu tiên nhậm chức, không cho phép xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô ở Mexico, Trung Quốc để mang lại việc làm cho người dân Mỹ. Ông cam kết chấm dứt lập tức cuộc khủng hoảng lạm phát, giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh trung tâm của kế hoạch cứu trợ kinh tế là giảm thuế mạnh mẽ cho người lao động.

Đây là lần thứ 3 ông Trump chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ sau các nỗ lực tương tự vào các năm 2016 và 2020. Theo giới quan sát, bài phát biểu của ông

Trump đã có sự điều chỉnh theo hướng nhẹ nhàng hơn, bớt chỉ trích đảng Dân chủ mà hướng đến sự đoàn kết đất nước.

Trước đó, tại phiên họp ngày 17-7, Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance cũng chính thức chấp nhận đề cử làm người liên danh tranh cử của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Giới quan sát cho rằng việc cựu Tổng thống Trump lựa chọn một nhân vật trẻ trung, ít kinh nghiệm chính trường như ông Vance, 39 tuổi, làm "phó tướng" là nhằm hướng tới tương lai của phong trào chính trị "nước Mỹ trước tiên" và "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" do ông khởi xướng.

□ Theo TTXVN

Thế giới 24 giờ qua

● Ngày 19-7, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông với các cáo buộc về khủng bố, sau khi người này tìm cách sát hại một lái xe taxi bằng dao. Nghi phạm bị bắt giữ tại Yvelines, phía Tây thủ đô Paris, và bị điều tra các tội danh âm mưu giết người, bắt cóc và khủng bố. Hiện nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác an ninh cao nhất khi đón tiếp hàng triệu khách du lịch, hàng chục nghìn vận động viên và quan chức các nước tới tham dự Olympic mùa hè Paris 2024 bắt đầu từ ngày 26-7 tới.

● Ngày 19-7, một máy bay quân sự Armenia đã bị rơi, làm 2 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay An-2 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì gặp tai nạn và bị rơi cách thủ đô Yerevan 20km. Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa được xác định.

● Sáng 19-7 (giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 7,3 xảy ra tại thành phố duyên hải Antofagasta, miền Bắc Chile. Trung tâm Địa chấn học châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 128km dưới lòng đất, cách thành phố Antofagasta 265km về phía Đông. Không có cảnh báo sóng thần sau động đất.

□ P.V (Tổng hợp)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 04 lao động làm việc tại Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Nam cao 163 cm trở lên, Nữ cao 155 cm trở lên.
- Có bằng tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các Trường đại học khác.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh từ Sơ cấp khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên.

- Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo mẫu 01/TDLD (download tại website NHCSXH: www.vbsp.org.vn.)
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
- Bản sao giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bằng điểm kết quả học tập. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
- 02 ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh), 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

3. Hình thức thi tuyển

Thí sinh dự tuyển phải trải qua 02 vòng thi: phỏng vấn và thi viết

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 25/7/2024 đến hết ngày 31/7/2024, trong giờ hành chính từ 7h00 đến 17h00.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Số 195 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, TP. Nha Trang.
- Điện thoại liên hệ: 0258.3818.798

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ

Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số ấn chỉ bảo hiểm mô tô năm 2023 đã bị mất, cụ thể:

- Ấn chỉ mô tô, số lượng: 03 liên, GCN số: 04/TT/2023 (XM23) - 0463428; 0463429; 0463430.

Nay xin thông báo đến quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng, Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.

Mất giấy tờ

Tôi tên Ngô Văn Vĩnh Thạnh, thường trú 46/12/15 Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 14-01-2024, tôi được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Khánh Hòa trao thưởng một xe mô tô 02 bánh Honda JK034 Vision; Số khung: RLHJK0341PZ458603; Số máy: JK03E-6270125; Màu xe: Đỏ đen. Ngày 15-01-2024, tôi đã thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang. Do sơ suất trong quá trình luân chuyển hồ sơ tôi đã làm thất lạc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mặc dù sau rất nhiều lần tìm kiếm từ tháng 01-2024 đến nay nhưng vẫn không tìm thấy.

Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Anh Tuấn, thường trú tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộ, thành phố Cam Ranh. Vào ngày 15-7-2024, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, do sơ suất tôi có làm thất lạc hợp đồng mua bán căn hộ 27.22 giữa tôi Nguyễn Anh Tuấn và Công ty TNHH Mường Thanh Nha Trang, số 60 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vậy, ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0905535458. Tôi xin chân thành cảm ơn.

CHỦ NHẬT (21-7)

Chương trình truyền hình
VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h: Báo chí toàn cảnh; 9h15: Toàn cảnh thế giới; 13h05: Phim: Sáu chị em (T.214); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Truyền hình Quân đội nhân dân; 20h40: VTV - Những giai điệu đẹp; 22h15: Giai điệu kết nối.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 8h: S-RASE 2024; 9h: Sức nước ngàn năm; 10h: Tỷ lệ may

mắn; 11h: 100 triệu 1 phút; 12h: Khách sạn 5 sao; 13h: Đường lên đỉnh Olympia; 18h05: Phim: Thực thần xóm núi (T.27); 20h10: Vượt ngưỡng; 21h15: Nhà ta là nhất; 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Tội ác sau màn sương (T.20); 12h: Phim: Đùa với tình yêu (T.9); 20h10: Phim: Mùi đời (T.16); 21h: Phim: Ngã rẽ số phận (T.2); 21h50: Phim: Em, tình yêu của anh (T.11).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO - ĐẶT BÁO **Khánh Hòa**

ĐT: (0258). 3817979

Email: quangcaobkh@gmail.com



Thành phố của tôi rất nhỏ nên nhớ đến thành phố tự nhiên liền tưởng đến bàn tay và những đường chỉ tay - là những con đường trong phố. Tôi không có nhiều lắm những ký ức về nơi mình sinh ra, giống như mọi thứ đều là không khí mình hít thở mỗi ngày, tự nhiên nên quen và tự nhiên nên không thể thiếu được trong từng ngày từng giờ, rồi thấy gì cũng bình thường.

Đôi khi hồi tưởng lại một điều gì đó thì thấy tất cả đều rất gần gũi, những ngã tư, ngã năm, một góc quanh mà ở đó có một ngôi nhà thờ, một ngôi chùa và cả những ngôi trường mà mình đã từng vào ra từ ngày thơ bé. Nhà cũ của ba má tôi ở cách chợ Xóm Mới chỉ mười bước chân, từ nơi này có thể nghe được tiếng chuông vang vang của Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang sáng chiếu trong ngày. Một buổi sáng nào đó dậy thật sớm học bài còn có thể nghe mấy hồi chuông trầm đục từ chùa Long Sơn. Gần như vậy nên hầu như con đường nào trong thành phố cũng đều có dấu chân tôi hồi còn đi học.

Hồi đó, từ nhà tôi lên chùa Long Sơn không khó khăn như bây giờ, nghĩa là phải đi qua mấy con đường đầy xe cộ ồn ào. Hồi đó chỉ cần ra đầu đường Huỳnh Thúc Kháng, rẽ vào ngõ Đê Pô, đi một đoạn đường ngắn, nhảy qua vài đường ray là đến ngõ ra Mả Vòng vào chùa Long Sơn. Thành phố nhỏ, đường vắng nên thứ gì cũng đơn giản nhẹ nhàng, nếu được nghỉ vài tiết học là có thể lên chùa Long Sơn, nhặt mấy cánh hoa ngọc lan rụng ở sân chùa rồi leo lên đồi Trại Thủy, ngồi dưới chân ông Phật trắng nhìn xuống bên dưới, ngắm những cánh đồng lúa màu vàng, màu xanh tùy theo mùa. Bây giờ nếu có lên đó nhìn xuống thì chỉ thấy nhà cửa nối nhau, không còn chỗ nào cho ruộng đồng, kể cả ngõ Đê Pô cũ cũng đã thành một con đường. Những ai đi qua con ngõ tắt từ Xóm Mới đến chùa Long Sơn ngày ấy chắc cũng không còn bao nhiêu. Trong số những người ấy may mắn là tôi còn được ít bạn bè để nhắc lại chuyện ngày xưa của phố.

Những đứa trẻ ngày ấy

thường kết bạn quanh xóm của mình, những ngôi nhà chỉ cách nhau bằng một cái hàng rào dây kẽm gai, muốn hẹn hò với nhau chỉ cần ra bên hàng rào ới một tiếng. Chuyện là hôm nào cũng phải hẹn nhau ra biển tắm vào những buổi sáng mùa hè, chỉ cần nói với đứa bạn sát nhà nhất chỗ hẹn là tự nhiên những đứa khác sẽ biết. Thường là hẹn nhau ra chỗ bồn nước, cái bồn nước ấy bây giờ cũng còn, lại được trồng hoa đủ màu sắc rực rỡ chung quanh, chớ hồi đó chỉ cần nhìn cái bồn nước phun những tia nước lung linh nắng là vui rồi, chẳng để ý người không quên cái bồn nước đó, đến nỗi đã ở tận nơi nào xa lắc cũng nhắc bạn gói cho tấm hình chụp cái bồn nước cho đỡ nhớ.

Lớn lên một chút, chúng tôi không còn hẹn nhau ở cái bồn nước, cũng không còn mê cái trò tắm biển phải cầm theo lon sữa bò cũ có quần dây cước để vừa tắm vừa câu cá. Bơi lội vậy mà nhiều hôm đi về có cầm theo mấy con cá đục nhỏ nhỏ đủ cho má kho keo một đĩa nhỏ. Lớn lên, địa điểm hẹn cũng



● Một góc bờ biển Nha Trang. Ảnh: G.C



● Một góc đường Phan Bội Châu, Nha Trang. Ảnh: T.K

khác, hồi gặp ở đâu thì nghe bar số 1, bar số 2... Ở dọc bãi biển Nha Trang có đâu gần chục cái bar, cũng không biết trong cái bar đó buôn bán cái gì. Bar số 1, số 2... là để hẹn nhau ở bãi cát gần đó cho những tiết học trống mà không thích về nhà sớm. Năm bảy đứa con gái mặc đồng phục, trải vật áo dài trên cát ngồi nói chuyện linh tinh. Bây giờ mà hồi đó nói chuyện gì chắc là không ai nhớ, 15, 17 tuổi hồi đó lòng trong veo, chắc chỉ nói chuyện học hành, cũng có thể có đứa nào đó kể chuyện có người yêu là cùng. Lớn gan hơn chắc cũng chỉ thêm chuyện ghét ông thầy bà cô nào đó vì khó khăn với học trò. Vậy thôi.

Nha Trang hồi xưa còn nhỏ bé nên con đường nào thấy cũng ngắn, từ cái bồn nước cuối đường Lê Thánh Tôn đi thêm một đoạn nữa

là tới nhà bưu điện. Trong ký ức nhiều người Nha Trang, nhà bưu điện cũng nhỏ nhưng lứa tuổi chúng tôi chắc ít ai vào trong mà chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở cái thùng thư phía trước để bỏ thư rồi thôi. Đến tuổi 15, 16 tuổi, khi đã biết đi xe đạp vòng vòng từ biển ra phố thì thể nào cũng xỏ con dốc Lê Lợi để xuống chợ Đầm. Thời nhỏ của tôi chưa có chợ Đầm tròn nên nhớ nhiều nhất vẫn là trước chợ Đầm cũ có nhà sách cũ Bình Dân, chắc không ít người sẽ nhớ mình từng hơn một lần lần la vào đó lục lọi tìm những quyển sách mà tuổi bắt đầu lớn ai cũng đọc.

Con đường Phan Bội Châu bây giờ dù có chút thay đổi cũng không khác xưa là mấy vì vẫn giữ được dáng vẻ cũ kỹ ngày xưa. Mỗi lần đi trên con đường này ngang qua chỗ rẽ của

PHỐ - biển xanh và cát vàng

đường Hàng Cá lại nhắc về nhà hàng Lạc Cảnh, nhà hàng đã đổi chỗ, còn con đường hình như cũng bị bỏ quên. Leo hết con dốc Phan Bội Châu là bắt đầu đường Độc Lập, bây giờ là đường Thống Nhất, lại nhắc tiệm cơm Dân Thiên, nhà hàng Đồng Khánh và những cô gái nhỏ ngày xưa lại nhắc kem Khả Khánh nằm ở góc đường Sinh Trung mà thấy hình như mình chẳng quên gì.

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, Nha Trang cũng trở nên chật chội, những đứa trẻ dần lớn lên, đều mơ về những thành phố khác, sôi động và đẹp đẽ hơn như Sài Gòn, Đà Lạt. Mơ ước bắt đầu từ những chuyến xe, phương tiện hồi đó không có nhiều lựa chọn, tiện lợi nhất là những chuyến xe đò. Tôi chỉ nhớ cái bến xe gần nhà mình, nằm cuối đường Nguyễn Hoàng, bây giờ là đường Ngô Gia Tự, những chuyến xe lớn dành cho tuyến đường dài, còn đi Đà Lạt thì có dòng xe nhỏ như xe taxi bây giờ. Bến xe đò trở nên quen thuộc khi tôi bắt đầu vào Sài Gòn đi học, nói như vậy bởi hầu như tôi thường xuyên về Nha Trang vì nhớ nhà. Bắt đầu một chuyến đi nào, khi xe khởi hành đi qua nhà là tôi đã thấy nhớ, chưa kịp nhìn lại nhà của mình thì xe đã chạy hết đường Nguyễn Hoàng, qua Lê Thánh Tôn, qua ngã sáu, qua con đường Gia Long có hai hàng me với vòm lá xanh rụng đầu trên

cao. Xe qua khỏi Mả Vòng và khi chùa Long Sơn ở lại phía sau là đã thấy nhớ nhà và bắt đầu tính đến kỳ nghỉ nào gần nhất để về thăm.

Nhiều người nói Nha Trang bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Thật ra không nhắc thì không nhớ bởi cuộc sống mỗi ngày một vội vã hơn, người ta có nhiều thứ phải lo lắng nên có khi không để ý đến những thay đổi chung quanh. Nếu một ngày nhận ra Nha Trang bây giờ không còn là một thị xã vắng người nép mình bên một bờ biển hoang sơ thì cũng không có gì ngạc nhiên. Con đường ven biển bây giờ là con đường đẹp nhất, nổi tiếng nhất nhì trong nước và chúng ta vẫn yêu mến Nha Trang đó thôi. Tôi hay nhớ về Nha Trang ngày xưa vì đó là tất cả những kỷ niệm thời thanh xuân không có gì thay thế được, mỗi khi đặt chân xuống bờ cát vàng là bao nhưng nhớ trào dâng trong lòng. Tôi vẫn yêu Nha Trang như đã từng và những đổi khác của thành phố như thế nào thì chỉ cần nhìn biển xanh thăm cũng đã đủ. Ai rồi cũng khác và thành phố yêu dấu này cũng thế, phải lớn lên cho kịp với lớp trẻ cũng lớn lên từng ngày.

Chính vì nhớ những kỷ niệm cũ mà chúng ta biết trân quý những gì của hôm nay, mới thấy mình đã sống cuộc đời trọn vẹn với thành phố. Và yêu nó mà không có gì để hối tiếc.

□ LƯU CẨM VĂN